



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๒๔-๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๖๗ มูลค่าข่าว ๖๓,๓๒๙.

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



แตกกอ-ต๋อยออก
ศิลา โคมฉาย

เริ่มต้นอีกก็ครั้งก็ยังไม่สาย

สุ ภารกิจของภรรยาผม เป็นแม่เลี้ยงลูกทุกคนตั้งสาวน้อย คนที่ตัวว่ารังวัลนักร้องดาวรุ่งประจำเป็นของคลื่นวิทยุยอดนิยม มีภาพข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เกือบทุกวัน ภรรยาของผม เป็นแม่ประเภทใสใจ ติดตาม เคี้ยวเชียว กระทั่งออกแรงช่วยเหลือในการเรียนอย่างต่อเนื่อง กระทั่งลูกทุกคนดังกล่าวกำลังจะสำเร็จการศึกษา

แม้ชีวิตนักร้องกำลังรุ่งจะถูกงานรัดตัว ด้วยธุรกิจของค่ายเพลงกำหนด ไม่ค่อยมีเวลาเจียดให้ชีวิตส่วนอื่น เธอถูกก้าวก้าขานไม่ให้ขาดสอบ ไม่ตัดขาดจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมสม่ำเสมอ แม้ตัวจะไม่มาปรากฏ

ไม่ให้เกิดภาพมือกีตาร์
หลายคราวถูกตัดสิทธิ์จากมหาวิทยาลัย เพราะไม่มาดำเนินการบางเรื่องภายในเวลาที่กำหนด แม้เป็นต๋อยออกหน้า ออกแรง ริงเต็มแรงจนได้ได้รับการเลื่อนขั้น

กับพฤติกรรมเช่นนี้ ผมเคยถามภรรยาตรงๆ เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องรับมาปฏิบัติ หรือในฐานะผู้บริหารตระหนักได้ว่า ดันสั่งก้าก้าสั่งได้รับประโยชน์บางด้าน อย่างน้อยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอกชน แม้จะรู้ว่าเธอเป็นครูแบบโบราณ เป็นแม่ของประตาศิษย์ในคณะกลุ่มใหญ่ โดยเฉกพวกเขาที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง และกำลังในการทำกิจกรรม คำตอบที่ได้คือ มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อย่างแน่นอน แต่เป็นเพียง

ส่วนเล็กๆ ถ้าจะเทียบกับการให้โอกาสคน โดยเฉพาะพวกรักดีไม่ลามที่สำคัญกว่านั้นมกก็คือ เด็กประเภทลูกรักของเธอ ผ่านการเรียนรู้ออกจากชีวิตจริงอย่างโชกโชน สามารถดูแล รับผิดชอบตัวเองและครอบครัวตั้งแต่วัยเยาว์

ประสบการณ์เหนือกว่าเพื่อนร่วมรุ่นมกนัก

เป็นผู้ใหญ่เกินตัว เพราะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง และรับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้น

คนที่ก้าวเดินบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ นอกจากมีความตั้งใจจริง มุ่งมั่น อดทน เรียนรู้ หมั่นฝึกฝน มักมีไหวพริบ จลลาดหลักแหลม และหลังอยู่ในตนเอง

ไม่ว่านักร้อง นักกีฬา แม่แต่ในกีฬาทำร้ายร่างกาย เช่น นักมวย การเรียนในระบบ ตามหลักสูตรการศึกษาสำหรับพวกเขา พ้นจากเรื่องวิทยฐานะ น่าจะเป็นการได้เห็นความสำคัญของความรู้ รู้จักแหล่งที่มาให้รู้จักเสาะหา และเลือกใช้ความรู้ในการจัดการ หรือแก้ปัญหา ที่จักต้องเผชิญในภายภาคหน้า

ก วามคิดและมุมมองแบบคุณแม่ ผู้มีลูกรักเป็นนักร้อง คงไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไร มีคนไม่น้อยที่มองไปในทิศทางเดียวกัน อย่างที่ว่ากันในที่ประชุมเพื่อเตรียมการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ โดยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับผู้แทน

สถาบันการศึกษา
หัวข้อ บูรณาการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
เวทีการศึกษาท้องถิ่น และภาคเอกชนเห็นตรงกันว่า การศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นในเชิงวิชาการ และมีการวัดผลกันที่คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขึ้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ทั้งเปรียบเทียบคะแนนต่างประเทศ ด้วย

คะแนนสถาบันเข้า
มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตจริงของเด็กไทย กับสังคมไทย ทั้งเรื่องการมีงานทำ การสร้างคนคุณภาพ คนที่มีจิตอาสา และมีสำนึกรักท้องถิ่น ขณะตัวแทนสายวัฒนธรรม เห็นว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านกรมของข้ามทุกทางวัฒนธรรมอย่างไม่ดูต่ำตูด ทั้งที่มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏชาวบ้าน ศิลปินแห่งชาติ อยู่พร้อมมูล

และคนจากเครือข่ายการศึกษาทางเลือก ระบุว่า การให้ความสำคัญมากเกินไปกับวัดผลทางการศึกษา กัดกินคนที่มาจากนอกระบบอย่างไร้เหตุผล พวกที่เรียนรู้เพื่อค้นพบตัวเอง และมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แต่ยื่นขอฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยก็ถูกปฏิเสธ
การปฏิรูปการศึกษา ที่มีเค้าว่าต้องรีบ ต้องว่ากันใหม่อีกแล้ว คราวนี้คงต้องเอาให้จริง แบบชัดเจน บรรลุเป้าหมาย เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง มีงานทำ สร้างคนที่มีคุณภาพ

ย เมื่อคุยกันไปถึงรายงานพิเศษของมติชนรายวัน ช่วงต้นปี นำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตหลายแห่ง ที่พากันไปตะลุยสุสานต้น-ชานพวานฮิสโก

ว่ากันว่า ไปส่อง..เทรนด์ล่าสุด เรียนๆ เล่นๆ แบบ...มะกัน
ไปดูงานจัดการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา ทั้งโรงเรียนในกลุ่มเด็กคอนข้างขาดแคลน และโรงเรียนของเหล่าผู้ท้อมีอันจะกิน การศึกษาที่เน้นในตัวสาระเนื้อหาจริงๆ กำหนดเป้าหมาย ค่านิยม และกระบวนการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

บางโรงเรียนเห็นว่า เรื่องการศึกษาไม่จำเป็นต้องเน้นเนื้อหาสาระวิชาการเสมอไป แต่อาจหมายถึงกีฬา ดนตรี ศิลปะ ที่จะต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว

และด้วยการจัดการศึกษาแบบเรียนๆ เล่นๆ ดังว่า ผลที่ได้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ

ไม่ให้วิชาการบีบคั้นชีวิตจริงสูญหาย จนเหลือเพียงเรียนไปแบบลมๆ แล้ง ●